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Hv Sjévarútvegsnefnd 
Stefán Guðmundsson formaður

Vegria fyrírspurnsr frá hattvlrtum þingmanni Skúla Alexanderssynl á 
fund? Sjávarútvegsnefnda með undirrituöum nú fyrr í dag skal eftir- 
farandi teklð fram:

1, Ekki var séð fyrir þann vanda sem nú virðist yfirvofandl í grésleppu- 
veiðum. Hann kann aö leiöa til þess aö veiöimenn snúi 
sér í mknum mæli að þorskveiðum sem breytir þeim forsendum sem 
gengið var útfrá í "Ákvasöi til bráðabirgða" 5. mgr. II kafla. Pví þykir 
Landssambandi smábátaeigenda rétt að öenda á og ítreka gildi 1. liös 
framlagðrar bókunar. Oreytingin felst í því að í staö þess að bátum 
undir 6 brl skuli ákvörðuö aflahlutdeild ef aflinn fari fram yfir 25%....; 
að þá veröi setningin orðuð á þann veg að ”t11 greina komi að ákvarða" 
aflahlutdeild.
Pá vill L S taka fram að í viðræðum við Sjávarútvegsráöuneytið 
lögðum við mikla áherslu á að hafa óbreytt banndagakerfi fyrir bátaw  w  w  w

undir 6 brl. og er þaö enn ein af meginkröfum L S.
2, L S hefur í engu kvikað frá grundvallarsjónarmiði sínu um aö gefa eigi 

allar krókaveiðar frjálsar
3, L S vill ítreka aö ekki verður falllst á það samkomulag sem gert hefur 

verið ef framlögð bókun verður í einu og öllu hundsuð. Ef slík staða 
kemur upp leggur L S áherslu á að óbreytt fyrirkomulag veröi á veiöum 
smábáta að því undanskildu að fjölgun verði ekki heimiluð nema til 
komi sérstök úthlutun fyrir nýja báta.

Áö lokum vill L S lýsa yfir áhyggjum á rýrum þorskveiöiheimildum sem 
grásleppubátar 6 brl. og stærri kunna aö fá samkvæmt því frumvarpi um 
stjórnun fiskveiöa sem nú liggur fyrir. Einkum á þetta við landssvæöi 
þar sem grásleppuvertíðin er samtímis þorskanetavertíð þ e á Noröur-* og 
N-Austurlandi.

Vírðingarfyllst

Landssambands smábátaeigenda


